

กรมการท่องเที่ยวฯ หนุนนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม เตรียมนำ “เรือพลังงานแสงอาทิตย์” พาเที่ยวคลอง มหาสวัสดิ์



ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยวฯ หนุนนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม

เตรียมนำ “เรือพลังงานแสงอาทิตย์” พาเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

กรมการท่องเที่ยวฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ที่เน้นการใช้พลังงานทดแทน และรักษาสิ่งแวดล้อม ชูท่องเที่ยวแนวอีโค เตรียมนำ “เรือพลังงานแสงอาทิตย์” มาใช้เพื่อการท่องเที่ยว น่าน่องชมคลองมหาสวัสดิ์ สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำคลอง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริให้ทุกหน่วยงานแสวงหาการใช้พลังงานทดแทน พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงฯ ทำการศึกษาการนำเรือขนาดเล็กมาใช้ในการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ อนุรักษ์ชัย วัฒนวรานกุล จึงได้สั่งการให้กรมการท่องเที่ยวฯ ทำการศึกษาและพัฒนาเรือที่ใช้พลังงานทดแทนเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยว จนกระทั่งเกิดเป็นโครงการ “เรือพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว”

รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “หลังจากที่ได้รับมอบนโยบาย กรมการท่องเที่ยวฯ ก็ได้ประสานงานกับนักวิชาการ และทำการพัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีคุณสมบัติของเครื่องยนต์ที่เงียบและปลอดภัย เหมาะสมที่จะให้บริการนำเที่ยวทางเรือ นอกจากนี้ยังพิจารณาหาเส้นทางการท่องเที่ยวทางเรือโดยได้ประชุมหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ผู้นำชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จนนำไปสู่ ‘โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมทุ่งบัวแดง และสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำด้วยเรือพลังงานแสงอาทิตย์’ ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้

การนำเรือพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในกิจกรรมท่องเที่ยวล่องคลองมหาสวัสดิ์จะเป็นการเพิ่มเสน่ห์และความน่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเทรนด์การ

ท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างหันมาท่องเที่ยว

แนววิถีชีวิตหรือท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติกันมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่ายอีกด้วย”

พื้นที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เพราะตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ รวมทั้งมีผลผลิตผลจากสวนจากไร่มากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงาม ได้รับความรู้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านริมคลองมหาสวัสดิ์ นอกจากนี้ ชุมชนยังสามารถจัดเตรียมกิจกรรมเพิ่มเติมบนเส้นทางท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดใกล้เคียง เช่น ราชบุรีและเพชรบุรีอีกด้วย ที่สำคัญชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2550

สำหรับกิจกรรมการล่องเรือชมคลองมหาสวัสดิ์ ประกอบด้วยกิจกรรมชมสวน 4 จุดด้วยกัน ได้แก่

นาบัว บึงบัวขนาดใหญ่ใกล้สุดลูกหูลูกตา เป็นนาบัวที่ชาวบ้าน จำนวน 9 ครอบครัว ปลูกไว้ขาย โดยบัวส่วนใหญ่จะเป็น “บัวปทุมมา” ซึ่งมีสีชมพูสวยงามแต่ไม่มีฝักบัวให้รับประทานเหมือนบัวหลวง

สวนกล้วยไม้ ซึ่งมีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะพันธุ์พิเศษที่ชื่อว่า

“กล้วยไม้ทัศนีย์” เป็นกล้วยไม้สกุลหวายสีม่วง สีสด ดอกใหญ่ มีช่อยาว กลีบจะอวบและกลมกว่ากล้วยไม้พันธุ์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไข่เค็มเสริมไอโอดีน ข้าวตังจากข้าวซ้อมมือ ผลไม้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สวนผลไม้-นาข้าว โดยนักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถอีแต๊กชมนาข้าวและสวนผลไม้ ซึ่งมีลักษณะเป็นไร่นาสวนผสม สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรและแวะชิมผลไม้ตามฤดูกาล
